

# Những tấm gương làm theo lời Bác



Cụu chiến binh huyện Hưng Hà tích cực phát triển kinh tế.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang được các địa phương, đơn vị và cá nhân ở huyện Hưng Hà cụ thể bằng nhiều hoạt động thiết thực. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương làm theo lời Bác, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Đông Đô, ông Nguyễn Bảo Hưng luôn trăn trở làm thế nào để xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, đi đầu trong các phong trào của địa phương. Với suy nghĩ đó, ông tiếp thu, lĩnh hội các nghị quyết, chỉ thị của Đảng quán triệt đến

cán bộ, hội viên; kịp thời phổ biến những kết quả và tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương để hội viên hiểu rõ, chấp hành và thực hiện tốt; vận động hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do cấp ủy, chính quyền và tổ chức hội phát động, nhất là phong trào phát triển kinh tế. Trong 3 năm (2016 - 2018), Hội không có hội viên trong diện hộ nghèo, cận nghèo phải hỗ trợ. Hướng ứng phong trào thi đua "Dân vận khéo", đến nay, 5/5 chi hội đã đăng ký xây dựng mô hình dân vận khéo, đạt kết quả tốt. Không chỉ nhiệt tình với công tác hội,

ông Hưng còn luôn gương mẫu thực hiện tác phong, phong cách của người đứng đầu, gương mẫu trong mọi hoạt động. Bản thân ông và gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định của địa phương.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chi Hoàng Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Minh Hòa đã nỗ lực phấn đấu trong việc xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu. Chi Yến chia sẻ: Tôi luôn nhớ lời Bác dạy, tích cực rèn luyện

phẩm chất đạo đức, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và trau dồi kiến thức, kỹ năng công tác hội. Là Chủ tịch Hội LHPN xã, tôi chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác hội để từ đó chỉ đạo cơ sở thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Những năm qua, chi Yến đã cùng cán bộ Hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các phong trào thi đua đạt kết quả tốt như phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và 3 nhiệm vụ trọng tâm công tác hội... Các chi hội đã thành lập 6 tổ tiết kiệm với 486 thành viên tham gia tiết kiệm 10.000 đồng/người/tháng để giúp nhau phát triển kinh tế. Thành lập 2 nhóm nuôi lợn nheta tiết kiệm giúp phụ nữ mua BHYT và BHYT với 60 thành viên tham gia. Ngoài ra, chi Yến còn cùng Ban Chấp hành Hội LHPN xã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đã chiếm của xã từ 6,07% năm 2016 xuống 2,56% năm 2018. Chi Yến chia sẻ thêm: Năm 2018, tôi đã cùng Ban Chấp hành Hội LHPN xã hướng dẫn 6 chi hội xây dựng mô hình "Hũ gạo tình thương", đã gieo góp được trên 3 tạ gạo cùng 600.000 đồng

hỗ trợ 11 chi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, các cơ sở hội duy trì hiệu quả mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, trồng 3 đoạn đường hoa... nhằm giữ gìn môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn mới. Ngoài nhiệm vụ cán bộ hội, trong gia đình chi Yến dành thời gian cùng chồng chăm sóc cha mẹ đôi bên và nuôi dạy các con. Hiện nay các con của chi đều trưởng thành, gia đình chi nhiều năm liền được bình bầu là gia đình văn hóa tiêu biểu. Nhận xét về chi Yến, bà Hoàng Thị Nga, thôn Cộng Hòa, xã Minh Hòa cho biết: Chi Yến là cán bộ năng nổ, nhiệt tình với công tác hội và các hoạt động của địa phương. Chi còn là người luôn gương mẫu trong mọi phong trào, gắn gũi với xóm làng, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, hội viên, phụ nữ quý mến.

Hơn 10 năm làm việc tại Xí nghiệp May Hưng Hà, chi Nguyễn Thị Thủy luôn được lãnh đạo, đồng nghiệp quý mến bởi chi không chỉ giỏi chuyên môn mà còn luôn hòa đồng, đoàn kết với mọi người. Làm việc tại tổ may 10 - Xí nghiệp May Hưng Hà, chi Thủy được nhận xét là người gương mẫu và thực hiện tốt nội quy, quy chế của Xí nghiệp; chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Chủ động trong công việc, không ngại khổ, ngại khó, khắc phục khó khăn, góp phần cùng Xí nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bà Nguyễn Thị Hương, Bí thư Chi bộ Xí nghiệp May Hưng Hà cho biết: Trong hoạt động chuyên môn, chi Thủy luôn có những sáng kiến, cải tiến áp dụng thực tiễn hiệu quả, làm lợi cho Xí nghiệp. Điển hình như chi đã đề xuất với Xí nghiệp xin thay đổi cách may cap hàng lever mã 88842915. Theo đó, chi nghiên cứu thay đổi cách may cap từ máy ks 1k sang may cap bằng máy ks 3k chỉ tốt. Tra cap đều 1cm theo dấu bấm. Chặn chun, cap lót gói chun may điều cap 3 đường bằng máy kansai chỉ tốt. Kết quả đã giảm hao tác là, kể cap và 1 lần mí chân cap, giảm 65 giây/sản phẩm. Không chỉ có tay nghề cao, chi Thủy còn tham gia đầy đủ các phong trào đoàn thể trong tổ, Xí nghiệp; luôn chủ động giúp đỡ công nhân mới, công nhân có tay nghề yếu trong tổ làm thêm nhiều công đoạn. Chi còn tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, tìm hiểu và viết bài dự thi May 10 làm theo lời Bác... Với sự nỗ lực trong trau dồi kiến thức, tích cực cải tiến, giảm hao tác thừa nhằm tăng năng suất lao động, mang lại lợi nhuận cho sản xuất và tăng thu nhập cho bản thân, chi Nguyễn Thị Thủy là tấm gương điển hình học tập và làm theo lời Bác.

Những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Hưng Hà đã và đang đóng góp thiết thực cho quá trình phát triển của quê hương.

**► KIẾN XƯƠNG**

### Tổ chức Đại lễ Phật đản

Tại chùa Thanh Phong, xã Vũ Công, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Kiến Xương vừa tổ chức Đại lễ Phật đản (Phật lịch 2563 - dương lịch 2019).

Tại buổi lễ, các tăng, ni, Phật tử đã nghe ý nghĩa của mùa Phật đản nhằm tưởng nhớ và tri ân đức Phật Thích Ca Mâu Ni; đồng thời, kêu gọi các tín đồ, Phật tử phát huy tinh thần "hộ quốc an dân" của Phật giáo Việt Nam cùng đường hướng "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội" cùng cố khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Trong không khí thắm tình đạo vị, gắn bó giữa đạo và đời, lãnh đạo huyện ghi nhận những đóng góp của tăng, ni, tín đồ, Phật tử trong thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện thời gian qua đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới các tăng, ni tiếp tục làm tốt công tác Phật sự, tuyên truyền, vận động tín đồ, Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước theo phương châm "tốt đời, đẹp đạo".

Nhân dịp này, chùa Thanh Phong tổ chức cắt băng khánh thành ngôi Đại hùng bảo điện và tặng 60 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Vũ Công, mỗi suất trị giá 200.000 đồng. Kết thúc buổi lễ, các đại biểu cùng tăng, ni, tín đồ, Phật tử đã dâng hương và cử hành nghi thức tắm Phật.

**ANH ĐÀO**

---

**► QUỲNH PHỤ**

### Khám chữa bệnh từ thiện, nhân đạo

Trong hai ngày 11 - 12/5, Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ phối hợp cùng Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup), Phòng Y tế, Huyện đoàn tổ chức chương trình khám chữa bệnh từ thiện, nhân đạo, tư vấn sức khỏe.

400 đối tượng tại các xã Quỳnh Hoàng, Quỳnh Hoa, Đông Tiến, An Hiệp là người nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam/Đioxin có hoàn cảnh khó khăn, ít có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế đã được khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc điều trị bệnh và túi thuốc gia đình miễn phí trị giá 120.000 đồng/người.

Nhân dịp này, 12 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã đã được tặng quà, hỗ trợ kinh phí cận lâm sàng trong khám và điều trị bệnh.

**MINH HÙNG**

# Tiềm năng phát triển điện gió của Thái Bình

Phát triển điện gió mang lại nhiều lợi ích vì đây là nguồn năng lượng tái tạo vô tận, thân thiện với môi trường và an toàn đối với con người. Phát triển điện gió là giải pháp quan trọng đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng trong khi nguồn năng lượng hóa thạch đang suy giảm. Thái Bình là một trong ít tỉnh ở miền Bắc có điều kiện thuận lợi để phát triển điện gió. Kết quả khảo sát cho thấy Thái Bình có rất nhiều tiềm năng để các nhà đầu tư nghiên cứu, hợp tác và đầu tư vào lĩnh vực này.



Cột đo gió tại cồn Vành.

Thái Bình nằm bên vịnh Bắc Bộ, có 54km bờ biển với diện tích bãi triều ven biển khoảng 17.000ha là nơi giàu tiềm năng tài nguyên khoáng sản: thủy sản, nước khoáng, khí môt, than và gió. Đặc điểm khí hậu mang tính chất có bản là nhiệt đới ẩm gió mùa với 2 chế độ gió theo mùa gồm: gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau và gió mùa Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 10. Ông Trần Ngọc Giang, Phó Trưởng phòng Quản lý điện năng (Sở Công Thương) cho biết: Năm 2014, Sở Công Thương tổ chức lắp dựng cột đo gió có độ cao 60m tại cồn Vành (xã Nam Phú, huyện Tiên Hải). Kết quả đo gió từ tháng 7/2014 đến tháng 9/2015 thể hiện: ở độ cao 60m, tần suất xuất hiện dải tốc độ gió từ 4 - 7m/s chiếm 53,8% thời gian. Theo tính toán các chuyên gia, đây là dải tốc độ gió mà các loại tuabin gió bắt đầu phát điện đến công suất phát bằng 1/3 công suất định mức. Tần suất xuất hiện dải tốc độ gió từ 8 - 13m/s chiếm khoảng 31,1% đáp ứng tuabin gió phát điện từ 1/3 công suất đến công suất định mức. Những đặc điểm này khẳng định, Thái Bình là nơi thuận lợi cho việc bố trí cánh đồng tuabin điện gió ở khu vực

ven biển. Về lý thuyết, tiềm năng điện gió của tỉnh có thể đạt công suất 850MW, sản lượng điện đạt gần 2,9 triệu MWh/năm.

Ngày 25/4/2016, Bộ Công Thương có Quyết định số 1596/QĐ-BCT về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030". Theo đó, Bộ Công Thương đồng ý cho tỉnh thực hiện dự án điện gió Tiên Hải với tổng diện tích khu vực quy hoạch ở các xã Nam Thịnh, Nam Hưng, Nam Phú khoảng 1.280ha, tổng công suất lắp đặt điện gió dự kiến là 70MW. Dự án được chia làm hai giai đoạn: giai đoạn 1 với công suất 40MW và giai đoạn 2 với công suất 30MW. Đây là cơ sở quan trọng để Thái Bình phát huy tiềm năng điện gió.

Điểm hấp dẫn đối với các nhà đầu tư khi đầu tư vào dự án điện gió ở Thái Bình là khu vực quy hoạch thuộc đất bằng, chưa sử dụng, thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng. Thêm vào đó, hiện tại khu vực dự án có trạm biến áp 110kV Tiên Hải đặt tại xã Đông Cờ, công suất 63MVA - 110/35/10kV và tuyến đường dây 110kV; theo quy hoạch phát triển điện lực tới năm 2020, tỉnh sẽ xây dựng thêm trạm biến áp 110kV Hồng Hưng, trạm biến áp 110kV Đông Hoàng, xây dựng các tuyến đường dây 110kV từ Trung tâm nhiệt điện Thái Bình đi trạm biến áp 110kV Tiên Hải, Đông Hoàng và Hồng Hưng. Với hạ tầng điện như vậy, dự án điện gió Tiên Hải rất thuận lợi khi thực hiện công tác truyền tải điện, đấu nối hòa vào lưới điện quốc gia. Cùng với đó, nhu cầu phụ tải điện của Thái Bình cũng như các địa phương khác trong cả nước sẽ liên tục tăng trong thời gian tới tạo cơ hội tốt cho các dự án điện phát triển. Riêng với Thái Bình, khi khu kinh tế đi vào hoạt động với các dự án công nghiệp, thương mại, dịch vụ lớn được đầu tư và các khu

công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh được lắp đầy dự án, nhu cầu sử dụng điện toàn tỉnh sẽ tăng mạnh. Dự báo, nhu cầu tiêu thụ điện thương phẩm của tỉnh đến năm 2020 đạt khoảng trên 3.000GWh, công suất Pmax đạt 633MW và đến năm 2030 nhu cầu điện thương phẩm sẽ tăng gấp 2,2 lần, tương ứng là gần 6.800GWh, Pmax đạt 1.396MW. Khu vực quy hoạch dự án điện gió có thể kết nối với các điểm du lịch hiện có của Thái Bình nên để đảm bảo những "cánh đồng điện gió" trở thành điểm dịch vụ du lịch hấp dẫn.

Đầu tư vào lĩnh vực điện gió, các nhà đầu tư được hưởng những cơ chế, chính sách ưu đãi của nhà nước như: thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, khấu hao tài sản cố định, tín dụng đầu tư, giá điện... Với rất nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi, Thái Bình đang được nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu, đầu tư phát triển điện gió. Ông Bùi Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Đến nay, đã có 4 nhà đầu tư gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Hải Lý, Công ty Envision Energy, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Hải, Công ty Cổ phần Phát triển kỹ thuật xây dựng xin nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ dự án đầu tư điện gió. Ngày 19/3/2019, UBND tỉnh đồng ý cho doanh nghiệp Hải Lý nghiên cứu, triển khai thực hiện dự án điện gió Tiên Hải giai đoạn I, công suất 40MW theo quy hoạch đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1596/QĐ-BCT ngày 25/4/2016.

Tập trung quy hoạch và phát triển điện gió, Thái Bình không chỉ đánh thức, khai thác tiềm năng tài nguyên gió phục vụ phát triển ngành công nghiệp năng lượng, bổ sung nguồn điện cho quốc gia mà còn góp phần hỗ trợ cho ngành công nghiệp phát triển ổn định, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

**KHẮC ĐUẦN**

# CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BẮC THÁI BÌNH

## Bảo đảm an toàn các công trình trong hệ thống



Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình tổ chức giải tỏa hành lang công trình thủy lợi trên sông Diêm Hộ.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) Bắc Thái Bình hiện được giao quản lý, khai thác, vận hành 102km sông trực chính, 249km sông cấp I, 649km sông cấp II, 92 công dưới đê, 273 công đập nội đồng và 34 trạm bơm. Những năm qua, được sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các công trình thủy lợi do Công ty quản lý đã được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu tưới, tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp cho khoảng 53.000ha của 4 huyện Hưng Hà, Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Thái Thụy.

Trước mùa mưa, bão năm 2019, Công ty đã hoàn thành việc xây dựng lại cống Tân Mỹ, xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ), sửa chữa những hư hỏng nhỏ như vòng bi, bạc, trục, cánh quạt tại trạm bơm Hà Thanh, trạm bơm Hè, trạm bơm Cao Nội, trạm bơm Đại Nấm. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã hoàn thành việc

nạo vét 5 sông trực với khối lượng gần 30.000m<sup>3</sup>. Cùng với việc tu bổ, sửa chữa, Công ty đã thành lập ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đồng thời, thành lập lực lượng xung kích gồm 35 thành viên ở công ty và 4 xí nghiệp thành viên có khả năng bơi lội giỏi, lặn sử dụng khí tời để kiểm tra, xử lý công trình công dưới đê và một số công trình trạm bơm tiêu ung khi có sự cố xảy ra.

mùa mưa, bão năm 2019, Công ty đã chỉ đạo, triển khai xuống các xí nghiệp trực thuộc kiểm tra, lập kế hoạch và thực hiện tu bổ, sửa chữa các công trình. Lập phương án, đồ án dự toán để triển khai tu bổ các công trình bị hư hỏng. Dự trữ vật tư, thiết bị phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão. Bên cạnh đó, Công ty cũng thành lập đoàn đi kiểm tra, đánh giá hiện trạng, chất lượng công trình

nhằm xây dựng kế hoạch tu bổ, sửa chữa kịp thời phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng như phòng, chống lụt, bão. Đến nay, Công ty đã hoàn thành việc tu bổ, sửa chữa các hư hỏng, kiểm tra bảo dưỡng máy móc, thiết bị công trình, bảo đảm vận hành an toàn để phục vụ sản xuất và phòng, chống lụt, bão.

Tuy nhiên, theo thống kê của Công ty, hiện nay, tình trạng vi phạm Luật Thủy lợi tại các công trình do Công ty quản lý diễn ra khá phổ biến. Đặc biệt, những vi phạm trên chưa được các địa phương giải quyết dứt điểm, kéo dài nên diễn biến ngày càng phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Các hành vi vi phạm chủ yếu như lấn chiếm đất lưu không, má, lòng sông để xây nhà, làm lều quán, bến bãi hoặc thả rau bèo làm thu hẹp lòng sông, gây ách tắc, cản trở dòng chảy. Điển hình như vi phạm trên sông Sa Lung ở xã Tân Lễ (Hưng Hà), sông Diêm Hộ ở xã Đông Cờ (Đông Hưng), sông Yên Lộng ở thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ)...

Để giải quyết dứt điểm những vi phạm công trình thủy lợi, trong thời gian tới, Công ty đề nghị chính quyền các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không tái lấn chiếm hành lang công trình thủy lợi.

**PHẠM HÙNG**



Trạm bơm Tinh Xuyên (Hưng Hà).